



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๕๖๑

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา  
วิชาการ


ตามที่คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภา มหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ นั้น

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ในการครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนเรื่องการขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) และให้นำเสนอต่อที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นหลัก คือ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนหลักสูตรต่อเนื่อง และให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ดำเนินการเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง และให้หลักสูตรปรับแก้ไข เป็น หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนเรื่อง เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ คณะบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน และรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) จึงได้ขอหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ และได้ ดำเนินการแก้ไขหลักสูตรตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความ เห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ